

# PwC ประเทศไทย จัดงานวิ่งการกุศลฉลองดำเนิน ธุรกิจครบรอบ 60 ปี มอบรายได้จากการจัดงานซื้อ เครื่องมือผ่าตัดรักษาจอตาออกให้กับโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

PwC ประเทศไทย จัดงานวิ่งการกุศลฉลองดำเนินธุรกิจครบรอบ 60 ปี มอบรายได้จากการจัดงานซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาจอตาออกให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

PwC ประเทศไทย เครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและภาษี และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ประกาศจัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรและเงินบริจาคของ PwC ประเทศไทย จะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาโรคจอตาออก

นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล หัวหน้า และหัวหน้าฝ่ายงาน Clients and Markets บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าววิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปีภายใต้ชื่อ “Restore Vision, Run for Sight” ว่า เนื่องในโอกาสที่ PwC ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ปีในปีนี้ บริษัทฯ จึงมีแผนจัดงานวิ่งการกุศล “Restore Vision, Run for Sight” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรพร้อมด้วยเงินบริจาคของ PwC ประเทศไทย มอบให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาจอตาออก เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาออก

“เป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของเครือข่าย PwC คือ การสร้างความไว้วางใจและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับสังคม การที่ PwC ประเทศไทย เติบโตและอยู่คู่สังคมไทยมาครบ 60 ปีได้ เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจและต้องการเป็นองค์กรหนึ่งที่จะได้ตอบแทนสังคมและช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมโดยรวม นี่จึงเป็นที่มาของการจัดงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งเราคาดหวังว่า เครื่องมือผ่าตัดจอตาออก จะช่วยลดระยะเวลาการรอรับการผ่าตัดของผู้ป่วยโรคจอประสาทตาออกที่กำลังรอรับการรักษาอยู่ในเวลานี้ และช่วยเสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วยของภาควิชาจักษุวิทยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นาย บุญเลิศ กล่าว

ทั้งนี้ ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ เพราะหากการมองเห็น

เห็นลดลง ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ PwC ประเทศไทย จึงเลือกนำเงินรายได้และร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาจอตาออก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุที่กำลังประสบปัญหาโรคจอประสาทตาออกและโรคตาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กุลวิจิต หัวหน้าหน่วยจอประสาทตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โรคจอประสาทตา ถือเป็นโรคตาที่พบบ่อยในผู้ป่วยคนไทย เกิดจากการที่จอตาหรือชั้นเนื้อเยื่อบางๆ ด้านหลังดวงตา แยกออกจากตำแหน่งเดิม ทำให้เนื้อเยื่อขาดสารอาหารอย่างรุนแรง เซลล์รับภาพถูกทำลายจนอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือทั้งหมดหากไม่ได้รับการผ่าตัดทันเวลา โดยในปี 2561 มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจอตาออก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 132 ราย หรือคิดเป็นจำนวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ย 3-8 รายต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจำนวนเครื่องมือผ่าตัดจอตาออกของโรงพยาบาลมีอยู่จำกัด ทำให้ผู้ป่วยบางรายต้องต่อคิวเพื่อรอรับการรักษาเป็นเวลานานถึง 2 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากกว่าความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหากทางภาควิชาจักษุวิทยา ได้เครื่องมือผ่าตัดมาเสริมศักยภาพให้กับโรงพยาบาล ก็จะทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยโรคตาได้มากขึ้น เพราะนอกจากเครื่องมือผ่าตัดจอตาออกจะช่วยรักษาโรคจอประสาทตาออกแล้ว ยังสามารถรักษาโรคตาอื่นๆ ทางจักษุวิทยา เช่น การติดเชื้อในวุ้นตา เลือดออกในวุ้นตา เลนส์ตาเคลื่อน เป็นต้น ได้อีกด้วย และทำให้ผู้ป่วยโรคตาเหล่านี้ได้มีโอกาสได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก่อนที่จะสูญเสียการมองเห็น

“ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของ PwC ประเทศไทย ที่ร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี “Restore Vision, Run for Sight” เพื่อหารายได้และร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือผ่าตัดจอตาออกให้แก่ทางภาควิชาจักษุฯ ผมและคณะแพทย์เชื่อว่า หากเราได้เครื่องมือผ่าตัดจอตาออกเข้ามาเพิ่มจะทำให้ผู้ป่วยที่กำลังรอคิวเข้ารับการรักษาได้ผ่าตัดรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม” นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กล่าว

นาย บุญเลิศ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมอยากจะเชิญชวนให้ทั้งผู้รักสุขภาพ และผู้ที่สนใจทุกท่านมาร่วมวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี “Restore Vision, Run for Sight” ด้วยกัน เพราะนอกจากที่ทุกท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีกลับไปแล้วยังได้ทำบุญ และตอบแทนสังคมร่วมกันอีกด้วย ซึ่งทาง PwC ประเทศไทย ตั้งเป้าที่จะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรพร้อมด้วยเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาทมอบให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำไปซื้อเครื่องมือผ่าตัดรักษาจอตาออกต่อไป”

เกี่ยวกับงานวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี “Restore Vision, Run for Sight”

ทั้งนี้ งานวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี “Restore Vision, Run for Sight” ของ PwC ประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 5.00-7.00 น. มีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยอยู่ที่อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์  
เส้นทางมารวิ้งบนถนนสาทร – พระราม 4 โดยประเภทของการวิ่งถูกแบ่งออกเป็น 1) การแข่งขันมินิมาราธอน  
ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 2) การวิ่งประเภทฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยนักวิ่งสำหรับระยะทาง  
10 กิโลเมตร จะจัดให้มีการแข่งขันและมีเงินรางวัลรวมถึง 120 รางวัล มีมูลค่ารวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาท

นอกจากผู้สมัครจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องผ่าตัดจอตาออกแล้ว ยังจะได้รับเสื้อวิ่งที่ผลิต  
โดย Compressport แบรินด์อุปกรณ์กีฬาที่เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬา รวมทั้งเหรียญรางวัล สำหรับอัตราค่าสมัคร  
แบบปกติอยู่ที่ 660 บาท และอัตราค่าสมัครแบบวีไอพีอยู่ที่ 2,000 บาท โดยผู้สมัครวิ่งแบบวีไอพีจะได้รับทั้งเสื้อ  
Compressport และผ้าโพกศีรษะอเนกประสงค์ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ และสุดท้าย ยังสามารถ  
นำใบเสร็จรับเงินบริจาคจากทางสภาอากาศไทยไปลดหย่อนภาษีได้อีก 2 เท่าด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปีในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่

<https://race.thai.run/RunforSight> หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ PwC ประเทศไทย  
[www.pwc.com/th](http://www.pwc.com/th)

เกี่ยวกับ PwC

ที่ PwC เป้าประสงค์ของเรา คือ การสร้างความไว้วางใจในสังคมและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับลูกค้า เราเป็นหนึ่งใน  
บริษัทเครือข่าย 158 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 250,000 คนที่ยึดมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพ  
ด้านการตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ กฎหมายและภาษี หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชม  
เว็บไซต์ของเราได้ที่ [www.pwc.com/th](http://www.pwc.com/th)

เกี่ยวกับ PwC ประเทศไทย

PwC ประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2502 โดยมีบทบาทในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจไทยมานาน  
กว่า 60 ปี PwC ผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการทำงานกับลูกค้าข้ามชาติ ผสานกับความเข้าใจ  
ตลาดภายในประเทศเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ชื่อเสียงของ PwC เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจาก  
ภาคธุรกิจต่างๆ โดยปัจจุบัน มีบุคลากรมากกว่า 2,000 คนในประเทศ